

## TOG เดินเกมรุกตลาดเกิดใหม่ ดันยอดขายกลุ่มเลนส์ RX

TOG เดินเกมรุกตลาดเกิดใหม่สร้างยอดขายเลนส์ผ่านศูนย์กระจายสินค้า TOG USA และ TOG EUROPE พร้อมดันยอดขายกลุ่มเลนส์ RX สร้างการเติบโตธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายธนทร์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG เปิดเผยผลการดำเนินการประจำไตรมาส 1 ของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11 โดยผลกำไรสุทธิ 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 48 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและต้นทุนขายและบริการที่ลดลง

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนในปีี้ ซึ่งเกิดจากวิกฤตการณ์ค่าครองชีพและความตึงเครียดทางการเมืองในหลายประเทศ ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม TOG ยังคงมองเห็นโอกาสและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ TOG เพื่อเร่งขับเคลื่อนด้วยซัพพลายที่ไวด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผ่านศูนย์กระจายสินค้า TOG USA และ TOG EUROPE ให้สนับสนุนการกระจายสินค้าในตลาดที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโครงการลงทุนขยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล “เลนส์ RX” เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปีี้

## ภาพรวมธุรกิจ TOG

TOG ผู้ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตาซึ่งจัดอยู่ในประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หนึ่งในภารกิจของเราคือ การเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตาชั้นนำและยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ และมีประวัติทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยาวนานกว่า 60 ปี ฐานการผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเลนส์ ในภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญในธุรกิจเลนส์ระดับโลก นอกจากการจำหน่ายเลนส์ในประเทศแล้ว เรายังนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้ากว่า 50 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในผลิตภัณฑ์และบริการ 4 ประเภท ได้แก่ เลนส์พลาสติกธรรมดา, เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม เลนส์พลาสติกพิเศษ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) นอกจากนี้ บริษัทฯยังจำหน่ายเลนส์สายตาภายใต้เครื่องหมายการค้า “TOG”, “EXCELITE®”, “ONE”, “DISCOVERY”, “PROGRES HD”, “FREEDOM”, “MAXIMA”, “SHADE”, “ZAPHIRE”, “BLULOC”, “ZENOS”, “ZENITH”, “ZENSE”, “ZOUL”, “ZEEN” และ “ZEREZ”